

ที่ ท.11/2551

21 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการทำรายการซื้อที่ดินกับ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมีนาคม 2551
คู่กรณีที่เกี่ยวข้องผู้ซื้อ: บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
ผู้ขาย: บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
มูลค่ารวมของรายการ : 35.0 ล้านบาท
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : ที่ดิน 7 ไร่
นโยบายในการกำหนดราคา : กำหนดราคาตามราคาตลาด โดยพิจารณาจาก
ทำเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพย์สินนั้น
วัตถุประสงค์ในการซื้อ : เป็นการลงทุนเพื่อสร้างอาคารโรงงานที่ศรีราชา
แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท
ลักษณะหรือขอบเขตของส่วนได้เสียของ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :
 - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 15.62%
 - กรรมการร่วมกัน คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนากรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ
 - นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็น
ควรให้ซื้อที่ดินดังกล่าวกับ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ตามรายละเอียดที่แจ้ง
ข้างต้น เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและ
เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดูจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะ สภาพ และประโยชน์การใช้
งานทรัพย์สินนั้น สะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร

ขนาดของรายการ :

รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภท
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20
ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูง
กว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2550 ประมาณ 0.44
ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 44.3 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการ
ข้างต้นบริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 2 -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น
โทร. 0-2676-2727 ต่อ 508, 510-516